
ร า ย ก า ร อ า ง อ ง

ภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์’มหาวิทยาลัย 1 คณะนิเทศศาสตร์. การก่อตัวและรูปแบบองค์กร

อุตสาหกรรม ('สภาพตลาดของส่ือไ. กรุงเทพมหานคร. 2539. เอกสารแปล 
ประกอบวิชาการบริหารงานหนังสือพิมพ์ (อัดสำเนา)

บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน). ส่ือมวลชนไทยในปี ค.ศ.2000 วารสาร 
ภายใน,กรุงเทพมหานคร 6 สิงหาคม 2539.

บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน). ราย,งานใ]ระจำปี 2539.
กรุงเทพมหานคร.

บริษัทเนช่ัน พับลิชช่ิงกรุ๊ป จำกัด (มหาชน). รายงานใ]ระจำปี 2534 .
กรุงเทพมหานคร.

ปรมะ สตะเวทิน และคณะ. หลักและทฤษฎีกา?สื่อสาร.พิมพ์ครังท่ี 4 1สำนักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2532.

พีระ จิรโสภณ. วิธีการวิจัยการสื่อสารมวลชน.กรุงเทพมหานคร (เอกสารอัดสำเนา) ,
2535.

ยุวดี มณีกุล. วัฒนธรรมองค์กรสื่อส่ิงพิมพ์กับขีดความสามารถในการขยายธุรกิจข้าม 
ส่ือ ของบริษัทเนชั่นพับลิช,ชิ่งกรุ๊ป. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา 
การหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์- 
มหาวิทยาลัย, 2539.

ศศิยา วิจิตรจามรี . พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน 5 การวิเคราะห์ 
เดอะเนช่ันกรุ๊ป . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย , หนังสือพิมพ์ไทยในทศวรรษหน้า พิมพ์ครังท่ี 1 
กรุงเทพมหานคร , 2537

สิริชัย สิริกายะ และกาญจนา แก้วเทพ. ทฤษฎีสื่อสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.



95

สุกัญญา สุดบรรทัด . Alvin Toiler Powershift. Knowledge .Wealth and Violence at__
the Edge of 21 St Century . เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสาร 
สนเทศเชิงวารสารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.

สมยศ นาวีการ. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า , 2539.
เสรี วงษ์มณฑา. ครบเคร่ือง เร่ือง การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร :บริษัทวิสิทธิ๙ 

พัฒนา จำกัด, 2540.
สังศิต พิริยะรังสรรค์. ชนช้ันกลาง บนกระแสประชาธิปไตยไทย■ กรุงเทพมหานค? : 

สำนักพิมพ์คนหนังสือ, 2536.
กัญชิสา พานิชศิริ. พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน . การวิเคราะห์ 

บริษัทผู้จัดการ จำกัด (มหาชน) , วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา 
การส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

ภาษาอังกฤษ
Denis Mcquail . Mass Communication Theory . 2 nd ed. (California : Sage 

Publication Ltd. 1987). pp. 141 - 142.
Howard Herbert H . TV Station Group and Cross Media Ownership : A 1995

Update Journalism Mass Communication Quarterly . Vol .72 No. 2 .1995 , 
pp.390 - 401.

Howard Herbert H. Group and Cross Media Ownership of TV Stations : A 1989 
Update Journalism Quarterly , 1989. pp.785 - 793.

Hodge , B.J. and Anthony , w .p . Organization! Theory. 2 ed. Mass: Allyn and 
Bacon , 1984.

Johnstone H. Asian TV companies take lead in local content. Asian Business . Vol . 
32 No . 10 .October 1996 1 pp.26 - 36.

Murdock , Cr. and Golding 1 p. For a political economy of mass communications. 
The Socialist Register 1973. London : The Merlin Press , 1974.

Phone Frenzy. Business Week . No. 20 February 1995 1 pp. 54 - 58.



ภาคผนวก



ภ า ค ผ น ว ก  ก

บทสัมภาษณ์ สุทธิชัย หยุ่น

ถาม เนชั่นได้ประโยชน์อะไรจากการข้ามส่ือ
ฅอบ การ1ข้ามสื่อ,ของณชั่น มันเกิดจากเรามีฐานข่าว มันเกิดจากเราในฐานะผู้บริโภคข่าว เรา 

ดูทีวี เราอ่านข่าว เราพิงวิทยุ เราคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ เมื่อทำหนังสือพิมพ์อยู่แล้ว มี 
ฐานข่าว มีนักข่าว มีกระบวนการของการ edit ข่าวอยู่แล้ว เราก็คิดว่ามันน่าจะออกไป 
วิทยุ ออกไปทีวีได้

ถาม เป้าหมายเพื่อกระจายข่าวสาร
ตอบ เป้าหมายมันไม่ใช่ เรามองในฐานะเป็นผู้บริโภคสื่อ นอกจากเราเป็นคนทำ

หนังสือพิมพ์แล้ว เราก็เป็นคนดูทีวีด้วย พิงวิทยุด้วย คุณภาพมันไม่ดีพอ เพราะ 2 สื่อนี้ 
ในประวัติศาสตร์ถูกคุมโดยรัฐบาล โดยหน่วยราชการ ก็ไม่มีอะไรท่ีเจาะลึก หรือกล้า 
วิพากษ์วิจารณ์ หรือตรงไปตรงมา เราเจาะลึก เราวิจารณ์ เราเขียนกว้างกว่า ฉะน้ันเม่ือ 
เรามาทำหนังสือพิมพ์ เราจึงด้องการให้อีก 2 สื่อนี้น่าจะมีเนื้อหาอย่างที่ประเทศอ่ืนเขา 
มีกัน มีนักหนังสือพิมพ์ มีนักวิทยุและโทรทัศน์ ที่กล้าเอาเร่ืองท่ีเจาะลึก ที่วิพากษ์ 
วิจารณ์ได้ มาออกในส่ือวิทยุ และทีวี เพราะเราเห็นว่า คนที่ทำวิทยุและทีวีเดิม เขาเป็น 
ข้าราชการ เขาไม่กล้าทำอย่างนี้ และเขาไม่ได้มีฐานข่าวอย่างนี้ เราก็เลยคิดว่าน่าจะทำ 
ก็เลยไปทำเท่าน้ันเอง

ถาม มีเป้าหมายทางธุรกิจ
ตอบ มันไม่ได้เป็นธุรกิจ ไม่ได้แปลว่า เรามีหนังสือพิมพ์แล้วต้องมีวิทยุ ทีวี มันถึงจะครบ

วงจร ไม่มีเลย ไม่ได้อยู่ในความคิดเลยตอนที่เริ่มด้น ก็เพราะเราเป็นนักหนังสือพิมพ์ 
เราก็อยากเห็นทีวี และวิทยุเมืองไทยน่าจะมีข่าวสารที่ดีกว่านี แล้วเราบังเอิญมีโอกาส 
เราก็เข้าไปทำ ตอนน้ันเราเริ่มทำวิทยุก็เพราะว่า มีสงครามอ่าวเปอร์เซีย ปี 2533 และ 
ในวิทยุไม่มีใครมีข้อมูล หรืออธิบายว่ามันเกิดอะไรขึนให้คนไทยพิงง่ายๆ ชัดๆได้ 
วิทยุแห่งประเทศไทยก็เชิญผมไป บอกช่วยมาเล่าให้พิงหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึน 
เพราะช่วงนั้นมันมีข่าวทุกวัน ไม่ใช่เราจงใจเข้าไปครอบงำสื่อวิทยุ เข้าไปทำให้ครบ
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วงจร มีทีวีด้วย มีวิทยุด้วย มีหนังสือพิมพ์ด้วย ไม่ใช่เลย
มันเกิดข้ึนเพราะบังเอิญเรามีข้อมูลอยู่ และด้วยความเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ แล้ววิทยุ 
บอกว่าช่วยมาอธิบายหน่อย เราก็ไป ทีวีก็เหมือนกัน เราเร่ิมด้นก็อยู่ในช่วงอ่าว 
เปอร์เซียเช่นเคียวกัน ก็คือว่า ข่าวต่างประเทศเขามีอยู่แล้วก็ซ้ือมา แล้วก็แปล แต่มันไม, 
สามารถทำให้เข้าใจได้ว่า มันเกิดอะไรข้ึน ทำไมอิรัคต้องไปยึดคูเวต ทำไมจอร์จ บุช 
ทำไมอเมริกาต้องยกทัพมาท่ีน่ี ต่างๆนานา มันแปลว่าอะไร เราในฐานะนักข่าว 
หนังสือพิมพ์ท่ีติดตามข่าว เราก็เล่าให้พิง ทางทีวี ทางวิทยุเท่าน้ันเอง มันเกิดข้ึนด้วย 
เหตุผลท่ีว่า เรามีฐานข่าว และเราอยากให้คุณภาพทีวี วิทยุได้เน้ือหาคล้ายกับ 
หนังสือพิมพ์ เหตุผลมันเกิดอย่างน้ันโดยสิ้นเชิง

ถาม แล้วจุดไหนที่ทำให้คิดจัดองค์กรใหม่ เพ่ือทำงานนีให้เป็นเร่ืองเป็นราว
ฅอบ ก็เพราะว่างานมันมากข้ึน งานวิทยุมากขึน เราไม่ได้คิดขยายไปถึง ไอทีวี มีวิทยุเป็น 

ของตัวเอง ตอนแรกไม่ได้คิดเข่นบันเลย แต่ว่าเม่ือคนพิงเราแล้วบอกว่าดี ชอบ 
โทรศัพท์เข้ามา บอกว่ามันครึ่งๆไม่พอนะ แล้วรายการมันน่าจะมีเรื่องมากกว่า 1 เร่ือง 
มีความหลากหลายต่างๆนานา เราก็บอกว่า ล้าอย่างน้ันก็ต้องรับคนเพ่ิม เวลาเพ่ิม เราก็ 
ต้องหาเวลา เม่ือคนพิงชอบและอยากให้เราทำ เราชักสนุกแล้ว มีคนพิง มีคนต้องการ 
เราก็ขยายเวลา ขยายเวลาเราก็ขยายคน ขยายคนก็ต้องไปหาเวลายาวกว่าท่ีวิทยุแห่ง 
ประเทศไทยให้เราได้ 1 ช่ัวโมงบ้าง 2 ช่ัวโมงบ้าง ซ่ึงเป็นอย่างน้ันก็ต้องมีระบบของ 
การบริหารข้ึนมา ใครทำงานก่ีโมง ต้องมีค่าใช้จ่ายมากข้ึน เพราะเราทำงานมากขึ้น ส่ง 
ข่าวให้เราเข้าไปในรายการวิทยุ

ตอนนั้นผมไปทำรายการวิทยุแห่งประเทศไทย ก็ให้นักข่าวท่ีอยู่ในออฟฟิศ 
โทรตามสายโทรศัพท์เข้ามาแล้วออกอากาศ แล้วนักข่าวก็ต้องทำงานมากขึน ก็ต้องมี 
ค่าใช้จ่ายจ่ายเขา มีค่าใช้จ่าย จ่ายเขา ก็ต้องมีรายได้ ก็ต้องโฆษณา บังเอิญเนช่ันก็มี 
เซลล์ขายโฆษณา ก็บอกว่าช่วยขายวิทยุหน่อยได้ไหม มันก็มีฐานเดิมอยู่ เร่ิมด้นขยาย 
ฐาน เพราะมีความต้องการมากขึน และเราต้องทำสือ คนทำหนังสือพิมพ์ก็ทำวิทยุได้ 
ด้วย ทำทีวีได้ด้วย
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ถาม เป็นการใช้ฐานข่าว หรือทรัพยากรข่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ฅอบ ไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดในแง่ธุรกิจ สูงสุดในแง่ท่ีว่า อ้าเราต้องไปทำ เราต้องบริหาร

ฐานข่าวให้ดีอย่างไร แต่ไม่ได้สูงสุดในแง,ท่ีว่า เราลงทุนไปเท่านี้ ต้องมีรายได้มาเท่า 
น้ัน กระจายให้มากที่สุตไม่ใช่ แต่มันตรงกันข้าม มันเกิดจากนักหนังสือพิมพ์ท่ีทำงาน 
อยู่แล้ว เราทำส่ืออ่ืนเพ่ิม ก็ต้องบริหารเวลาตัวเองจากทรัพยากรท่ีมี มันกลับกันกับคน 
ท่ีบอกว่า ฉันต้องมีส่ือครบล้วน แล้วมาใช้ทรัพยากรให้ไต้สูงสูดทางธุรกิจ แต่เม่ือมัน 
เป็นอย่างน้ีมากข้ึน เราก็ต้องไปหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับการที่เรามีงาน

ถาม แต่การใช้ฐานข่าวเดียวกันออกไปในทุกสื่อ ความหลากหลายของข่าวจะลดลง
ฅอบ ไม่เลย สมมติเราซื้อข่าวรอยเตอร์ ข่าวรอยเตอร์จะเช้ามาเหมือนเดิม เราทำหนังสือพิมพ์

อยู่เดิมก็คือ ข่าวรอยเตอร์ แต่เม่ือทำวิทยุมันเร็วกว่า สื่อแต่ละอย่างมันมีคุณสมบัติไม่ 
เหมือนกัน หนังสือพิมพ์ก็จะไปออกพรุ่งนี้ แต่เราก็ฉีกข่าวเดียวกัน เอาข่าวเดียวกัน 
ฉะน้ันมันไม่ใช่ว่า มันขาดความหลากหลาย แต่ละส่ือมันไม่เหมือนกัน หนังสือพิมพ์ 
คือความลึก อธิบาย วิเคราะห์ วิทยุคือความเร็ว ทีวีคือมีภาพและเสียงประกอบ ฉะนัน 
ความหลากหลายคือวิธีการที่สื่อนำไปสู่ผู้บริโภค

ความหลากหลายของตัวเน้ือหา ไม่เป็นป็ญหา เพราะว่าไม่ใช่ข่าวเดียวกัน มี 
หลายเวอร์ชั่น หรือหลายประเด็น แต่ข่าวเดียวกันน้ัน สามารถผ่าน 3 สื่อน้ีโดยเวลาท่ี 
ต่างกัน แล้วแต่วิธีนำเสนอด้วย วิธีนำเสนอต่างกัน ประเด็นเดียวกัน คุณเขียน 
หนังสือพิมพ์ คุณใช้ประเด็นน้ีข้ึน แต่ออกวิทยุคุณไม่ไต้ Lead เดียวกัน ไม่ใช้ประเด็น 
หลักเหมือนกัน

ถาม ในแง่บวกการข้ามสื่อของเนช่ันจะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน แต่ในแง,ของ
องค์กรทัง 3 สื่อนีจะแข่ง,ขันกันเอง จะเป็นผลกระทบต่อองค์กรหรือไม่ 

ตอบ เป็นความห่วงใยในระยะเริ่มต้น ไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียว ท่ีอเมริกา ยุโรป เม่ือมีวิทยุ
ทีวีเกิด เกิดก่อนเมืองไทยประมาณ 2 0 ปีต้วยซำไป ความกลัวทีแรก คือว่า ล้ามีวิทยุ 
ทีวี เขารู้หมดแล้ว ใครจะอ่านหนังสือพิมพ์ การปรับตัวก็เกิดขึน หนังสือพิมพ์ก็เจาะลึก 
มากข้ึน เป็นสิ่งท่ีวิทยุ ทีวีทำไม่ไต้ ฉะน้ัน ตัวหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ ยอดก็ไม่ไต้ตก 
20 - 30 ปีในยุโรป อเมริกา ทีวีเกิดมาอย่างน้อยก็ 50 - 60 ปีแล้ว การปรับตัว 
หนังสือพิมพ์ก็มีมาตลอด ไม่ไต้เป็นงูกินหางตัวเอง ตอนแรกท่ีทีวีออก วิทยุออกมี
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ความกลัว แต่อย่าลืมว่า วิทยุเกิดมานานกว่าทีวี มาก วิทยุเกิดมาในช่วงสงครามโลก 
คร้ังท่ี 1 ตอนน้ันมีหนังสือพิมพ์แล้ว ฉะน้ันหนังสือพิมพ์ตอนใร้ันก็กลัววิทยุมากกว่า 
เพราะเร็ว แต่ก็ไม่ได้กระทบ เพราะยิ่งพิงวิทยุมาก ก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากข้ึน 
อยากพิงความเห็นหลากหลายมากขึ้น เคยพิงวิทยุบอกว่าอย่างน้ัน มันไม่ใช่มง อ่าน 
หนังสือพิมพ์ดูว่า คนอ่ืนเขาคิดอย่างน้ีหรือเปล่า

ถาม ถึงแม้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป หนังสือพิมพ์ยังเป็นท่ีด้องการ
ตอบ ใช่ ก็เพราะรูปแบบการนำเสนอมันต่างกัน หนังสือพิมพ์จะเป็นตัวท่ีอธิบาย วิเคราะห์

ตีความ

ถาม ซ่ึงการท่ีทีวี วิทยุเนชั่นพยายามนำเสนอข่าวในเชิงวิเคราะห์เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์
ก็ยังทำหน้าที่น้ีไม่ได้

ตอบ ใช่ ไอทีวี ก็พยายามทำ แต่จะไม่ได้เท่ากับหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ไม่ได้เท่า
หนังสือพิมพ์ เพราะว่าส่ือ ทีวี พอออกอากาศก็หายไปเลย หนังสือพิมพ์น้ัน ถึงแม้จะ 
เขียน พิมพ์เร่ืองเดียวกัน คนอ่าน สามารถเปิดอ่านเวลาไหนก็ได้ น่ังอยู่ในน้องนำก็อ่าน 
ได้ นั่งอยู่บนโต๊ะกาแฟอ่านได้ แล้วก็ยาวกว่า ละเอียดกว่า เพราะทีวี มีเวลานิดเดียว 
เร่ืองเดียวกันใช้เวลา 2-3 นาทีเท่าน้ันเอง แต่ว่าหนังสือพิมพ์ยังมีเร่ืองประกอบ หรือมี 
การนำเสนอเรื่องหลัก เร่ืองรอง ความเห็น ล้อมกรอบ เลย์เอาพ์ต่างๆ มันมีโอกาสอ่าน 
มีความสุข สนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่ง

คุณดู ทีวี passive กว่า เขาให้อะไรมาดู คุณก็ลู คุณไม่ได้คิด คนลู ทีวี ต้ังรับ 
ไม่มีใครน่ังดูแล้วขัดจังหวะ คุณพูดอย่างน้ีไม่ถูก ผมไม่เห็นด้วย แต่ว่าหนังสือพิมพ์มี 
การขัดแย้ง บอกว่าพาดหัวอย่างนี้ผิด ข้อความอย่างน้ีไม่ถูก ความเห็น1ของคุณงี่เง่าแล้ว 
เลอะเทอะแล้ว วิทยุก็คล้ายๆกัน วิทยุก็ passive พอสมควร คือคุณน่ึงเฉยๆ แต่ 
หนังสือพิมพ์ reaction ของคนอ่านหนังสือพิมพ์จะต่างจากคนลู ทีวี พิงวิทยุ

ถาม ภาพภายนอก เนช่ันข้ามส่ือเพื่อหวังผลทางธุรกิจ
ตอบ เท่าท่ีพิงลูก็มีข่าวว่า การท่ีเนชั่นขยายไปสู่ส่ือต่างๆ เท่ากับเนช่ันมีธุรกิจมากขึน เท่ากับ

จะบุ่งเน้นกำไร แทนท่ีจะบุ่งเน้นปรัชญา หรืออุดมการณ์ท่ีเนช่ันตังขืนมา เพ่ือท่ีจะกล้า 
คิด กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นธรรมดา สังคมจะด้องมอง แต่ผมยืนยันตลอดเวลาว่า การ
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ขยายของเราเข้าไปในสื่อน้ันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการทำงานเรื่องธุรกิจ ทุกอย่างท่ีเรา 
ทำไปน้ัน เพราะเราเห็นว่าสังคมมีช่องว่างอยู่ วิทยุเราทำ ก็เพราะว่าวิทยุยังไม,ดีพอ ควร 
ที่จะมีวิทยุดีกว่านี้ ทีวีก็เหมือนกัน รายการทีวี เราไม่ไปทำรายการท่ีทำเงินมากท่ีสุด 
เช่น ละครน้ีาเน่า เราไม่ได้ทำอะไรท่ีทำเงินมากท่ีสุด เราไม่ได้ไปทำเลย เพราะถ้าเรา 
หวังผลธุรกิจ เราต้องมุ่งไปทางบันเทิง เราต้องไปสร้างนักร้อง เราต้องไปทำละครท่ีมี 
เรทติงดีท่ีสุด คนต้องการมากท่ีสุด

ตรงกันข้าม เราทำส่ิงท่ีคนดูน้อยท่ีสุด รายการข่าว รายการสาระ ซ่ึงเป็นราย 
การยากท่ีสุดท่ีจะทำ แพงท่ีสุดท่ีจะทำ และเรทติงตํ่าที่สุดในขณะนี้ แต่ก็เห็นว่ามันเป็น 
ประโยชน์ และเห็นว่าสังคมจะต้องมีการกระตุ้นทางความคิด เราก็เข้าไปทำในจุดท่ี 
ลำบากยากเย็นท่ีสุด แต่ฒชั่นก็เข้าไปทำเพื่อป้องกันมิให้เกิดการผูกขาด ซ่ึงยากท่ีสุด 
ต่อสักับยักษ์ เข้าไปทำกรุงเทพธุรกิจก็เหมือนกัน เป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฉบับแรก 
ซึ่งคนบอกเป็นไปไม่ได้ เจ๊งแน่นอน

เป็นไปไม่ได้ แต่เราเช่ือว่าเมืองไทยควรจะต้องมีแล้ว เพราะว่าเศรษฐกิจจะ 
สำคัญ การวิเคราะห์เศรษฐกิจจะต้องลึกซ้ึง เราก็เข้าไปทำ ทั้งๆท่ีเป็นเร่ืองยากํท่ีสุด 
ลำบากที่สุด ถ้าเราจะไปทำเพ่ือหาเงิน เราก็ควรไปทำหนังสือพิมพ์ ท่ีขายง่าย ขายดี ท่ี 
ตลาดอยากจะอ่านอยู่แล้ว ถ้าเราอยากจะมีอิทธิพลจริงๆ ตอนบันคิดทำไทยรัฐ คิดแข่ง 
ไทยรัฐ คิดแข่งคับเดลินิวส์แล้ว เพราะว่ามันจะมีอิทธิพลมาก คอลัมน์หน้า 4 เขียน 
เชียร์ใคร ใครก็ต้องจ่าย

ไม่เลย ตอนทำกรุงเทพธุรกิจ เราไม่รู้ว่าใครอ่านบ้าง เราไม่รู้ว่าใครสนใจบ้าง 
แต่น่ีคือสาระท่ีคนอ่าน เพราะถ้ามองว่า เราขยายเข้าไปเพ่ือต้องการธุรกิจ ต้องการมี 
อิทธิพล ไม่ถูกแน่ เราเข้าไปเพราะเห็นว่าช่องว่างในสังคมเก่ียวกับสื่อสารมวลชนมี 
อะไรบ้าง เราจะเข้าไปทำวิทยุ เราไปเร่ิมท่ี 97 (คล่ืน FM 97.0) เม่ือ 5 - 6 ปีก่อน เป็น 
news station แรกคนบอกเป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครเขาพิงข่าวกันทังวัน จะเอาข่าวท่ีไหน 
มา เขาพิงเพลง พิงละคร พิงวิทยุเท่าน้ัน แต่เราเข้าไปทำในสิ่งท่ียากท่ีสุด ส่ิงท่ีลำบากท่ี 
สุด เราก็เข้าไปทำ เพราะฉะบันต้องลูจุคมุ่งหมายในการเข้าไปทำแต่ละอย่าง แม้การเข้า 
ไปในอินเทอร์ณทล่าสุดก็เหมือนกัน อินเทอร์ณทยังหารายได้ไม่ไต้เลย ขาดทุนแน่ 
2 - 3 ปี แล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่รู้ แตนคือ Information Superhiway
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ถาม เรามองเห็นแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน
ตอบ เรามองเห็นแนวโน้มเหมือนเราทำกรุงเทพธุรกิจ เราเห็นแนวโน้มท่ีจะเกิดเหมือนกับท่ี 

เราทำวิทยุ news station เรา{ว่ามันจะเกิด แด1จะเกิดเม่ือไหร่เราไม่รู้ เราต้องลำบากลำ 
บนอีกกี่ปีเรากไม่รู้ แต่ว่าเราเข้าไป ถ้าเราเข้าไปต้วยเหตุผลอย่างที่คนกลัวหรือคนมอง 
ว่าต้องการเข้าไปครอบงำความคิด เข้าไปเพ่ือทำเงิน เข้าไปเพื่อจะทำกำไรสูงสุดจาก 
ฐานข่าว เราไม่เข้าไปในสิ่งเหล่านี้ เราก็ทำส่ิงท่ีง่ายกว่าท่ีจะหาเงินหาทอง น่ีคือปรัชญา 
ก่อนหน้านี้ก็เปีนอย่างนี้ การมีเงินการขยายฐานทำให้รายไต้เพ่ิมข้ึน แด,ไม,ได้ทำให้ 
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดเลย ทำไม่เราไม่ไปทำอย่างแกรมม่ี ขายเทป ขายนักร้อง 
อย่างน้ันกำไร แด,เราทำไมไม่เข้าไปทำ เพราะเราคิดว่าสังคมต้องการมากไปกว่าน้ีแล้ว 
สังคมมีส่ิงเหล่าน้ีมากพอแล้ว แด,ถ้ามีช่องให้คิดว่าสังคมไทยในแง่ของข่าวสาร ควรจะ 
มีอะไรมากกว่านี้ ถึงแม้ว่าลำบากถึงแม้ว่ายากเย็นเราคงต้องเข้าไป

ถาม ความจำเป็นในการมี เอฟซีซี เพื่อควบคุมการข้ามสื่อในประเทศไทย มีมากน้อย
แค่ไหน

ตอบ ควรจะต้องมีการมองว่า กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้าไปเป็นเจ้าของข้ามสื่อแล้วก็สามารถมีอิทธิ 
พลเหนือความคิดคนมากกว่าที่ควรจะเป็น ควรต้องมีองค์กรที่จะตั้งเพื่อป้องกันส่ิงเหล่า 
นี้ แต่ผมบอกตลอดเวลาว่า เนช่ัน ไม่ใช่เป็นเจ้าของข้ามส่ือ วิทยุเราไม่ได้เป็นเจ้าของ 
เราทำรายการขาย ผลิตรายการอย่างเดียว ทีวีเราก็ไม,ได้เป็นเจ้าของ ไอทีวี เราก็เข้าไป 
แค, 10 % ตามกติกาท่ีรัฐบาลต้ังไว้เลย คือคุณต้องมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ํากว่า 10 ราย แต่ละ 
รายต้องถือไม่เกิน 10 % เพื่อป้องกันไว้ ท่ีพูดว่า เอฟชีซี นี้ คือห้ามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ไม่ให้ monopoly เราก็เข้าไปตามกติกาน้ัน เพราะเราเช่ือว่ามันต้องเป็นอย่างน้ัน

ตอนท่ีรัฐบาลอานันท์ (ปีนยารชุน) ต้ัง กลัวท่ีสุด ก็คือกลัวไทยรัฐเข้าไป เหตุ 
ผลเบ้ือง หลังอาจจะไม่พูด เขากลัวที่สุดกลัวไทยรัฐจะเข้าไปมีอิทธิพล เจ้าของคนใด 
คนหน่ึง เจ้าของไทยรัฐต้องการสร้างข่าวอะไรขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันกับ 
ตัวเอง ออกท้ังไทยรัฐ ออกท้ังทีวี ซึ่งมีคนลูทั่วประเทศ ออกท้ังวิทยุด้วย ไม่ใช่เฉพาะ 
ไทยรัฐ แต่มติชนหรือณช่ืนก็ตามแต่ กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่ตอนนั้นเขามองไทยรัฐว่า 
ไทยรัฐใหญ่ เขาไม่ต้องการให้เกิดข้ึน แต่เนช่ันเดินตามกติกานันตลอด วิทยุเราไม่ได้ 
เป็นเจ้าของเลยแม้เพียงสถานีเดียว
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ถาม เนชั่นเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตรายการ
ตอบ เรารับจ้างทำรายการวิเคราะห์ข่าวให้ ส่งข่าวให้เท่าน้ันเอง เราไม,เคยไปคุมสถานี การ

เป็นเจ้าของข้ามส่ือท่ีว่าน้ีจะต้องเข้าไปคุมนโยบายได้ด้วย จะต้องสามารถกำหนดทิศ 
ทางได้ด้วย อันนี้เรากำหนดไม่ได้เลย วิทยุก่ีสถานีท่ีเราทำ เจ้าของเขาไปทำสัญญาปีต่อ 
ปีกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วเขาเข้ามาบอกว่าทำข่าวให้ได้ไหม ขอให้เราทำราย 
การให้ได้ไหม เขาไม่พอใจเราเมื่อไหร่ เขาปิด เราออกเม่ือบัน วิทยุนี่ความเสี่ยงสูงมาก 
เพราะเนชั่นไม่สามารถกำหนดทิศทางของตัวสถานี เพราะฉะน้ันเราจะไปมีอิทธิพล 
เหนือคนพีงจึงเป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่ได้กำหนดแนวทางของวิทยุสถานีนั้น เรา 
กำหนดเพียงคุณภาพของรายการ

ถาม เนชั่นเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นมัลติมีเดียทำให้ปรัชญาการทำหนังสือพิมพ์เปล่ียนไปหรือไม่
ตอบ แนวทางของสังคมไทยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลกจะต้องเปล่ียน เพราะว่ามีสื่อ

วิทยุ ส่ือทีวี สื่ออินเทอร์ณท มากมาย ฉะนั้นเมืองไทยก็จะต้องปรับและเนช่ันก็เห็นว่า 
โลกไร้พรมแดนและสังคมข่าวสารทำให้เราเปล่ียนแน่ เพราะฉะน้ันเราต้องปรับก่อนท่ี 
จะช้าเกินไป ปรับจนถึงจุดหนึ่งท่ีคนบอกว่า หนังสือพิมพ์กลายเป็นส่วนหนึ่งเท่าน้ัน 
ไม่ได้เป็นส่ิงที่สำคัญท่ีสุดในชีวิตเหมือนแต่ก่อน ฉะนั้นเราต้องสามารถท่ีจะปรับและ 
ทำให้คนติดตามอ่านข่าวเรา ดูข่าวเรา มีทางเลือกพอสมควร ฉะน้ัน ผมไม่คิดว่า การ 
เปลี่ยนชื่อของเราเป็นการเปล่ียนแนวทางหรือนโยบาย แต่เป็นการปรับทิศทางตามสิ่งท่ี 
เกิดข้ึนจริงในโลก

เพราะว่ามัลติมีเดียท่ีว่า ก็คือมากกว่าหน่ึงส่ือ แต่ตัวเน้ือหาเหมือนเดิม เป็น 
มัลติมีเดียคือตัวที่กระจายข่าว กระจายความเป็นไปเท่าน้ันเอง แต่สิ่งกระจายออกไป 
คนทำ นโยบายแนวทางเราบอกว่า เราเคารพในข้อเท็จจริง เราจะไม่ทำข่าวเอารัดเอา 
เปรียบ หรือมีอคติกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจะไม่เป็นคนทำส่ือท่ีไถเงินคนไปสร้าง 
อิทธิพลบีบบังคับคนเพ่ือมาให้เงินเรา เพื่อจะได้ออกข่าวท่ีเป็นคุณกับเขา สิ่งเหล่านี้ 
จรรยาบรรณทุกอย่างเหมือนเติม ไม่ว่าจะเป็นส่ือวิทยุหรือทีวี

ถาม แต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากภาพลักษณ์คุณสุทธิชัย ล้าวันหน่ึงไม่มีคุณสุทธิชัย ส่ิงเหล่า
น้ียังอยู่หรือเปล่า
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ตอบ อยู่ เพราะว่าท่ีผ่านมา อย่าลืมว่าการขยายตัวของเนชั่น ได้พิสูจน์อย่างหน่ึงว่า ผมไม่ได้ 
ทำทุกอย่าง แต่เราได้สร้างคนขึ้นมารับผิดชอบในแต่ละยุค ด้วยแนวนโยบาย ความเช่ือ 
เหมือนกัน ไม่ใช่ผมสั่งได้ทุกอย่าง ทุกวันนี้ ถ้าใครรู้จักเนช่ัน หรือเครือเนช่ันด ี ก็จะรู้ 
ว่า แต่ละจุดนั้นมีบรรณาธิการ มีผู้’จัดการ มีผู้บริหารของเขาเองหมด นโยบายวางมา 
จากคณะกรรมการบริษัท นโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาจะมาจากนโยบายบริษัท คนท่ีมาทำก็ 
ต้องรับนโยบายน้ีมาทำ ไม่ใช่ว่าสุทธิชัยอยากให้ทำ หนังสือพิมพ์ก็ดี วิทยุก็ดี 
อินเทอร์เนทก็ดี หนังสือรายสัปดาห์ก็ดี นโยบาย แนวทางของกลุ่มเป็นอย่างนี

ฉะน้ัน คนที่ทำก็ทำตามนโยบายนี้ ซ่ึงถ้าไม,มีผม หรือผมไม่อยู่จะเปล่ียนไป 
ไม่ใช่ เพราะว่าน่ีคือส่ิงที่ทำให้เครือเนชั่นอยู่ได้ทุกวันนี้ คือความน่าเชือถือในหลักการ 
ท่ีทำ คนอ่าน คนพิง คนดู เช่ือถือว่าน่ีคือแนวทางของเนช่ันท่ีทำ ผมอาจจะมีส่วนบ้าง 
ในตอนเริ่มด้นท่ีทำให้มันเกิด แต่เม่ือมันเกิดแล้ว วันต่อวัน คนเขาดู เขารู้ว่าไม่ใช่สุทธิ 
ชัยมาทำแล้ว ไม่ใช่คุณสุทธิชัยมาจัดการทุกอย่างแล้ว ไม่ใช่คุณสุทธิชัยมาจัดการทุก 
อย่างแล้ว แต่คนท่ีเข้ามาทำในเครือนี รับนโยบาย วัฒนธรรมอันนีไป แล้วก็ทำให้มัน 
เกิดขึน

ถาม ล้าเนชั่นเป็นบ้านหลังหนึ่งวันนี้ คุณสุทธิชัยอยู่ท่ีไหน
ตอบ ผมก็อยู่หลังบ้าน อยู่ในครัว แต่ไม่ได้เป็นกุ๊ก หัวหน้ากุ๊กแล้ว ปรุงอาหารจานเด็ดๆ จาน

ใหญ่ๆมาให้ แต่ผมอยู่ข้างหลังเพ่ือจะดูว่า คนท่ีเป็นกุ๊ก หัวหน้ากุ๊ก เขามีอะไรจะถาม 
ไหม เขามีความต้องการท่ีจะพิงคำแนะนำของผมไหม เท่าน้ันเอง แต่ผมไม่ได้เป็นคน 
ปรุงอาหารเหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่วันนี้ผมปรุงเกือบทุกอย่าง แต่ว่ามันค่อยๆลดลง 
เพราะมีคนมาร่วมปรุง มีคนมาปรุง และตอนนีแต่ละจานก็มีคนปรุงแล้ว ตรงกันข้าม 
ผมกลับไม่ได้ปรุงอาหารเท่าท่ีเขาเสิร์ฟด้วยซาไป

ถาม มีคนบอกว่า ท่ีเขายังเช่ือเนชั่นอยู่ เพราะยังมีคุณสุทธิชัย
ตอบ แต่น่ันเป็นคนกลุ่มเล็กมาก คือคนกลุ่มท่ีรู้จักผม 25 ปี คุณอย่าลืมว่า ภายในช่วง 25 ปี 

คนที่อ่านและติดตามข่าวอาจจำผมได้ แต่คนท่ีเร่ิมอ่านเนช่ัน พิงวิทยุเนชั่น ดูทีวี อ่าน 
หนังสือการ์ตูนบ้าง อ่านเนชั่นสุดสัปดาห์บ้าง อ่านหนังสือท่ีเราทำบ้าง เขาไม่ได้มอง 
ผมเหมือนท่ีคนรุ่นเก่ามอง คนแต่ละจุดของเรามีคนรับผิดชอบ สร้างผลงานและเนือหา 
ของตัวมันเอง ตามแนวทางที่คุณสุทธิชัยมีส่วนก่อตัง แต่ไม่ได้หมายความว่า ล้าไม่มี
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สุทธิชัยแล้ว แนวทางน้ีจะไม่เดินต่อ มีองค์กรมากมายในโลกนีท่ีหลังจากผู้ก่อตังตาย 
ไปแล้ว ก็ยังเดินต่อไปได้ วอลค์สตรีท เจอร์นัล 100 กว่าปี โยมิอูริ ชิมบุน 100 กว่าปี 
คนก่อตั้งคงตายไปนานแล้ว แต่ว่ามันยังอยู่ต่อไป เพราะว่ามีฐาน มีโครงสร้าง มีแนว 
นโยบาย

ถ้าส่ือในเครือน้ีเปลี่ยนนโยบาย แม้กระท่ังคนเดิมอยู่ คนเดิมก็เปลี่ยนได้ 
ฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคนเดิมอยู่หรือไป คนท่ีเร่ิมด้น พอมีเงินมีทอง มีอำนาจ ทัศนคติก็ 
เปล่ียนไป ฉะนั้นผมคิดว่าแนวทางสำคัญกว่าคน ภาพท่ีคุณบอกคือภาพบางคนท่ีรู้จัก 
ท่ีติดตามมาแต่ต้น



ภาคผนวก ข

บทสัมภาษณ์ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์

ถาม การเป็นเจ้าของข้ามสื่อของเนชั่น มีผลต่อสังคมอย่างไร
ตอบ เราไม่ได้มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้น แม้กระทั้งผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี เราก็ถือแค่

10 % ไม่มีอำนาจอะไร อำนาจมันอยู่อีก 90 % ก็ไม่มีอำนาจ หรือไม่มีเสียงชีขาด แล้ว 
10 % ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลระวังไว้ ถึงบอก 10 % เพราะไม่ต้องการให้มี Cross Media 
Ownership ซึ่งในเรื่องนี้ในต่างประเทศเขาระมัดระวังมาก ประเทศไทยก็คงดูแนวของ 
ต่างประเทศ แล้วถึงมีแนวคิดว่า ประเทศไทยต้องมีสถานีโทรทัศน์อิสระหลังจาก 
พฤษภาทมิฬ ประชาชนถูกปิดหูปิดตาหมด เพราะว่าส่ือเป็นของรัฐหมด นั่นเป็นสาเหตุ 
ที่ทำไห้รัฐบาลอานันท์ (ปนยารชุน) บอกว่าต้องมีสถานีโทรทัศน์อิสระ แต่เอาเข้าจริงก็ 
กลัว กลัวมี Cross Media Ownership ก็คือสื่งท่ีเขากลัวมาก จึงมีกฎข้อนี้ว่าไม่ให้มีใคร 
ถือหุ้นไต้เกิน 10 % ในสถานีโทรทัศน์เสรีใหม่

ถาม ถึงแม้ว่าสัคส่วนการถือหุ้นจะมากกว่านี้
ตอบ กร็ ับสัมปทานเขาอยู่ดี ถึงแม้ไม่มีปิญหาการเป็นเจ้าของ แต่ปีญหาก็มีอยู่แล้ว สัญญาท่ี

เซ็นกับรัฐบาลล้าไปเปิดดู เสียเปรียบทุกประตู มันไม่เหมือนกับการเป็นเจ้าของ 
หนังสือพิมพ์ ข่าวคุณทำเอง อะไรๆไม่ไต้ข้ึนกับรัฐบาล

ถาม ในแง่ขององค์กร การเป็นเจ้าของข้ามส่ือมีผลกระทบอย่างไร
ตอบ ก็มีเขากลัวกันในแง่ของการผูกขาดส่ือ impact ของตัวเราเองว่า องค์กรของเราเอง

ภาษาวิชาการเขาเรียกว่า cannibalistic คือฆ่าตัวเราเอง เราทำอะไรที่ทับเสันทางตัวเอง 
อันน้ีจะเกิดข้ึนหรือเปล่า อันนี้คือคำถาม แล้วก็โดยภาพรวมว่าสื่อเหล่านีมันจะมาฆ่า 
กันเอง หรือแย่งกันเองหรือเปล่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ไต้ทำครบวงจร ส่ิงท่ีเกิดฃึนใหม่ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ แซทเทิลไลพ์ อีกหน่อยจะมีหนังสือพิมพ์อินเตอร์เนท ทุกวันนี 
อ่านหนังสือพิมพ์ มันจะมาฆ่าหนังสือพิมพ์หรือเปล่า มันจะมาทำให้ผู้อ่านน้อยลงหรือ 
เปล่า นี่เป็นปิญหาท่ีเขาห่วงกันมาก เป็นปีญหาท่ีเคยพูดมาแล้ว เม่ือผมมาทำเนชั่น ๒๐ 
ปีก่อนก็มีคำถามนี้ว่าอีกหน่อยหนังสือพิมพ์จะมีมาก อีกหน่อยจะมีออนไลน์ เราไม่
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ต้องเปิดหนังสือพิมพ์ แต่ทุกวันน้ีมันก็ยังไม่เกิด แม้ในกระท่ังประเทศท่ีเจริญสุดขีด 
อย่างอเมริกา หนังสือพิมพ์ไม่ถึงกับตกลงมา ในอเมริกา ในญี่ปุนหนังสือพิมพ์ยังมี 
อัตราการเจริญเติบโตอยู่ ไม่ถึงขนาดลดลงด้วยซื้า แต่ว่าน้อยมาก สาเหตุก็ไม, ใช่ว่ามี 
ส่ือใหม่  ๆ อย่างเดียว เพราะว่าเขาเจริญมาทุกอย่างแล้ว ทุกอย่างเขาโตน้อยมาก จีดีพี 
ของเขาแทบจะไม่โตก็มีในประเทศท่ีเจริญแล้ว เพราะฉะน้ันเขาอาจโตสุดขีดแล้วมันก็ 
โตไม่ไหว ในขณะท่ีอเมริกามีสื่อใหม่  ๆ อินเทอร์เนท ใช้กันมากท่ีสุด แต่ว่า 
หนังสือพิมพ์ผมเช็คแล้วเอเชี ยน วอลล์สตรีท เจอร์นัล โตนิดหน่อย เพราะฉะน้ัน 
ขณะน้ัสิ่งท่ีกลัวมากว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่เกิด

ถาม แต่ตัวหนังสือพิมพ์ต้องปรับเพ่ือล้กับสื่อใหม่ ๆ
ตอบ หนังสือพิมพ์ยังแบ่งเป็นหนังสือพิมพ์หลาย ๆประเภท ผมคิดว่าก่อนอื่นเราดูภาพรวม

ก่อนว่าในประเทศไทยเราคนซื้อหนังสือพิมพ์ยังน้อยมากเทียบกับประชากร ทำไมถึง 
ญ่ีป่นอันดับท่ีหน่ึง หมายถึงหนังสือพิมพ์ของญี่ป่นถึงพิมพ์ได้ 14ล้านก๊อบปี โยมิอูริ 
ชิมทุน ฉบับเช้า 10 ล้านกว่า ฉบับบ่าย 3 - 4 ล้าน

เราแย่มากสหประชาชาติ สหประชาชาติเคยสำรวจว่าประชากรในโลกนั้ในแต่ 
ละประเทศเทียบกับการบริโภคส่ิงพิมพ์ท้งประเทศโดยเอากระดาษมาเป็นเครื่องวัดว่า 
ประเทศหน่ึงประชากรหน่ึงคนต่อหน่ึงปีบริโภคกระดาษไปเท่าไร ประเทศ1ไทยน้ีล้า 
หลังสุดขีดล้าหลังมาก ก็แสดงว่าประเทศไทยยังอ่านน้อย แต่ว่าของญ่ีป่นอันดับหนึ่ง 
14 ล้าน เทียบฉบับเช้าต่อฉบับเช้าแข่งกัน ไล่ไปถึงอันดับท่ี 5 อันดับท่ี 5 ยังใหญ่กว่า 

.ไทยรัฐหลายเท่า อันดับท่ีหน่ึง 10ล้านกว่า อันดับท่ีสอง 8 ล้านกว่า อันดับท่ีสาม 6 
ล้านกว่า อันดับท่ี 5 มันยังมากกว่าไทยรัฐหลายช่วง

ถาม แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งการท่ีคนอ่านบางกอกโพสต์น้อย โอกาสท่ีจะขยายฐานคนอ่าน
ก็ยังมีต่อไป

ตอบ ถูกต้อง แต่ว่ามันข้ึนอยู่กับว่าประเทศไทย คนอ่านบางกอกโพสต้ กับเนช่ัน ใน 5 ปี 
ยอดอ่านเพ่ิมพรวดพราดไหม ไม่เลย เพ่ิมไม่มาก แล้วถามว่าเทียบประชากรกับยอด 
จำหน่ายหนังสือพิมพ์ในเมืองไทย แล้วไปเทียบกับท่ีฮ่องกง กับสิงคโปร์ กับมาเลเซีย 
เทียบกับฟิลิปปินส์ เรารั้งท้ายเลย ยอดพิมพ์เราน้อยมาก เทียบกับประชากรผมถึงต้อง 
บอกให้มองประเภทหนังสือพิมพ์ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ภาษาอังกฤษถือว่าน้อยมาก แล้ว
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ถ้าไปหัวสี ผมมองว่าส่ือใหม่  ๆ จะกระเทือนไหม ผมมองว่าส่ิงเหล่าน้ีอาจจะน้อยลง 
ถ้าเป็นเนชั่นโพสต์ ถ้าพิงข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ อินเทอร์ณท แชทเทิลไลน์ ออนไลน์ 
เข้ามาผมว่าคนเหล่าน้ีอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับคนท่ีมีฐานะมีความรู ทันสมัย พร้อมท่ีจะ 
ลงทุน พร้อมที่จะชื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมที่จะใช้อินเทอร์ฒท สิ่งน้ีอาจจะมีผลต่อสิ่ง 
พิมพ์ที่มีกลุ่มเปาหมายนี้ ขณะเดียวกันถามว่าหัวสีชาวบ้านมีสิทธ๋ึไหมที่จะมาใช้อิน 
เทอร์เนท เขายังต้องอ่านหนังสือพิมพ์ เพราะฉะนันมันฃึนอยู่กับประเภทหนังสือพิมพ์ 
ด้วย

ถาม แปลว่าเนช่ันไม่กระทบ
ตอบ คนเป็นห่วงเม่ือ 5 ปีก่อน ผมเคยไปเล็คเชอร์ใหัพวก เอ็ม บี เอ ท่ีนิดา มีคนถามว่า

เนช่ัน ขยายสื่อกระเทือนตัวเองหรือเปล่า คุณไปทำวิทยุคุณไม่ห่วงหรือว่ายอดจำหน่าย 
หนังสือพิมพ์จะลดลง ผมว่าห่วงเหมือนกันไม่ใช่ไม,ห่วง แต่ว่าส่ิงที่เราทำขณะนี้กับสิ่ง 
ท่ีบอกว่าเม่ือ 20 ปีก่อนนั่นเรากลัวมาก แล้วไม่ทำอะไรเลย แล้วก็มัวแต่ห่วง แล้วก็รอ 
ผล 10ปีให้หลัง แล้วเกิดอะไรข้ึน โดยท่ีเราไม่ทำอะไรเลยเราก็เสียหาย และตอนนีไป 
อ ีก 5 ปีหรือ 10 ปีข้างหน้า ถ้าเรามีคำถามเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึน น่ีถ้าเราทำ 
วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์ฒทเร็วขึ้น กรุงเทพธุรกิจ เที่ยงคืนข่าวอินเทอร์ณทได้แล้ว

ถาม ว่ามีผลกระเทือนไหม คำถามน้ีเป็นคำถามท่ีน่าถาม แต่ผลต้องใช้เวลาวัด

ถาม ข้ามสื่อมีผลกระทบต่อพนักงาน
ตอบ เราไม่กระเทือน เราไม่ต้องไปแตะต้องจำนวนคนงาน ไม่แตะต้องเร่ืองสวัสดิการ ทุก 

อย่างเราปกติหมด

ถาม ทิศทางการข้ามสื่อนอกจากรายการข่าวและสาระ
ตอบ นอกจากรูปแบบของข่าวสารและสาระเรื่องการศึกษา เร่ืองการบันเทิง เอ็นเตอร์เทรน 

เร่ืองบันเทิงเหล่านี เราก็จับตามองมาตลอด

ถาม เป็นบันเทิงในแง,ไหน
ตอบ นี่คือส่ิงท่ีเรากำลังวิเคราะห์อยู่ เช่น รายการเกมสโชว์ภาษาอังกฤษ
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นายจักร์กฤษ เพ่ิมพูล เกิดวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เม่ือ 
ปีการศึกษา 2524 จากนั้นเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวารสาร 
สนเทศ ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 ป้จจุบันทำงานท่ีบริษัท 
เนช่ัน มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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